

## ชั้บบัญชีค่างปี ไม่เรียกบรรจุ"ครูผู้ช่วย" จ่อร้องสำหนักนทยกษ

🕒 นำเสนอเมื่อ 9 ก.พ. 2558

จี สพฐ.เร่งรัดเรียกบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มสมาชิกผู้มีสิทธิ์ชั้บบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วย จี สพฐ.เร่งรัดเขตพื้นที่เรียกบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2557 เป็นครั้งที่ 2 หลังยื่นเรื่องทวงถามครั้งแรกโผล



วันนี้ (9 ก.พ.) นายจิตกร กองลาแซ  
ตัวแทนเครือข่ายรวมพลสมาชิกผู้มีสิทธิ์ชั้บบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยแห่งประเทศไทย กล่าวว่ ตนและสมาชิก ประมาณ 10  
คนได้เดินทางมายั้บนห้งสี่อ ถึง ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมกรการกรศึกษาชั้บพื้นฐาน (กพฐ.)  
เพื่อติดตามและเร่งรัดให้มีการเรียกชั้บบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 เป็นครั้งที่สอง  
หลังจากที่เคยยื่นหนังสือไววกอนหนานี้ แต่ที่ผ่านมามาไม่เคยได้รับการตอบรับใดๆ  
จากสำหนักงานคณะกรรมการกรการศึกษาชั้บพื้นฐาน (สพฐ.)  
ขณะที่เมื่อสอบถามถึงการเรียกบัญชีกับสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจน  
อ้างแต่เพียงว่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราเกษียณคั้บมาให้ ขณะเดียวกันยังต่องกันอัตราไว้สำหรับการโยกย้ายด้วย  
ส่วนโรงเรียนก็อ้างว่เขตพื้นที่ขั้บคั้บอัตราเกษียณให้ทำให้พวกตนไม่แน่ใจว่ที่สดุแล้วติดขัดในเรื่องใดกันแน  
อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557  
ทางสำหนักงานคณะกรรมการชาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ได้แจ้งมาผลการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สิ้นปีงบประมาณ 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8,462 อัตรา แต่จนถึงตอนนี้พวกตนมีชื่อขึ้นบัญชีแล้วประมาณ 1 ปีก็ยังไม่ได้รับการเรียกบัญชีเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

“จำนวนผู้สอบขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2557 ทั่วประเทศมีประมาณ 20,000 คน โดยในจำนวนนี้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 9,770 คนและส่วนใหญ่ยังไม่ถูกเรียกบัญชี ทั้งที่เวลานี้ ก.ค.ศ. ก็คืนอัตราเกษียณ ประมาณ 75% ให้แล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ดังนั้น พวกผมมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาทวงถามตามสิทธิและอยากเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องของออกมาชี้แจงให้กระจ่างชัด รวมทั้งอยากให้มีการจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งว่าง การเรียกบัญชี การรับโอนด้วย เพื่อสะดวกต่อการติดตามข่าวสาร ซึ่งทั่วประเทศมีเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 4 เพียงแห่งเดียวที่ทำข้อมูลเหล่านี้” นายจิตกร กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม จากนั้นจะรอว่า สพฐ. จะออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง แต่หากไม่มีความชัดเจนทางเครือข่ายฯ ใดหรือเบื้องต้นน่าจะไปยื่นหนังสือร้องเรียน ที่สำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป.

ที่มาภาพและข่าวจาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

## ขึ้นบัญชีค้างปี ไม่เรียกบรรจุ "ครูผู้ช่วย" จ้องร้องสำนักนายกฯ

ขึ้นบัญชีค้างปีไม่เรียกบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มผู้สอบได้ จี้คำตอบที่ชัดเจน เตรียมร้องถึงสำนักนายกฯ

นายจิตกร กองลาแซ ตัวแทนเครือข่ายรวมพลสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนและสมาชิกประมาณ 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อติดตามและเร่งรัดให้มีการเรียกผู้สอบขึ้นบัญชีฯ ประจำปี 2557 เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยยื่นหนังสือไว้ก่อนหน้านี้ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการตอบรับใดๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเมื่อสอบถามไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก็ได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจน อ้างเพียงว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราเกษียณคืนมาให้ และยังต้องกันอัตราไว้สำหรับการโยกย้ายด้วย ส่วนโรงเรียนก็อ้างว่าเขตพื้นที่ฯ ไม่คืนอัตราเกษียณให้

จึงทำให้พวกตนไม่แน่ใจว่า ที่สุดแล้วการไม่เรียกบัญชีนั้น มีปัญหาติดขัดในเรื่องใดกันแน่ อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือน พ.ย. 57 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้แจ้งผลการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูฯ สิ้นปีงบประมาณ 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย 8,462 อัตรา แต่จนถึงตอนนี้พวกตนที่มีชื่อขึ้นบัญชี มาแล้ว 1 ปีก็ยังไม่ได้รับการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย แต่อย่างใด

"จำนวนผู้สอบขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2557 ทั่วประเทศ มีประมาณ 2 หมื่นคน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ถึง 9,770 คน และส่วนใหญ่ยังไม่ถูกเรียกบัญชี ทั้งที่ ก.ค.ศ. ก็คืนอัตราเกษียณมาประมาณ 75% แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ พวกผมจึงมาทวงถามตามสิทธิ และเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องของออกมาชี้แจงให้กระจ่างชัด รวมทั้งอยากให้มีการจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งว่าง การเรียกบัญชี การรับโอนด้วย เพื่อสะดวกต่อการติดตามข่าวสาร ซึ่งขณะนี้ มีเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 4 เพียงแห่งเดียวที่ทำข้อมูลเหล่านี้"

นายจิตกร กล่าวและว่า จากนั้นจะรอว่า สพฐ. ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง แต่หากไม่มีความชัดเจน ทางเครือข่ายฯ จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

ที่มา [สยามรัฐ](#)